

BÁO CÁO

sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (*viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW*), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01/9/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016; định kỳ ban hành Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành 37 văn bản chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đến các tổ chức đảng, Mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh (*phụ lục kèm theo*). Quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã gắn với việc xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời chỉ đạo, yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành công việc thường xuyên của cán bộ, đảng viên và các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 64 văn bản hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt chuyên đề hằng năm; đôn đốc triển khai các nội dung cụ thể theo kế hoạch hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình các địa phương, đơn vị; báo cáo đánh giá kết quả triển khai, thực hiện để tham mưu chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung công việc trọng tâm theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hằng năm. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận, đoàn thể tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản, quy định cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện

có hiệu quả học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các ngành, các địa phương có nhiều cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức thi tìm hiểu, gặp mặt, trao đổi, tọa đàm các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng, nhân rộng, đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn.

2. Kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW

2.1. Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hơn 200 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh gồm: Các đồng chí Tỉnh ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01/9/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản liên quan; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cấp ủy các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập cho cán bộ chủ chốt cấp mình. Tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở và các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân¹.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đối với việc học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm², Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn, tổ chức hội nghị học tập trực tiếp và tiếp nhận điểm cầu trực tuyến từ Trung ương để quán triệt, triển khai cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, cung cấp tài liệu để phổ biến đến cơ sở. Sau khi được tiếp thu tại tỉnh, các địa phương, đơn vị đã đồng loạt tổ chức triển khai chuyên đề tại địa phương, đơn vị mình. Qua học tập các chuyên đề hằng năm, tỉnh Quảng Ngãi có

¹ Có 46.582 đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập, quán triệt, chiếm tỷ lệ 96,02% số đảng viên trong tỉnh được triệu tập; các hội, đoàn thể phổ biến cho hơn 300.000 đoàn viên, hội viên, nhân dân.

² Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chuyên đề 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

trên 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Các hội viên, đoàn viên được tuyên truyền, phổ biến lồng ghép thông qua việc tổ chức sinh hoạt hội, đoàn thể định kỳ.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW; chuyên đề toàn khóa và hằng năm được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cấp cơ sở. Nhiều cấp ủy đã mời những đồng chí báo cáo viên của tỉnh truyền đạt và mở rộng thành phần tham dự. Đặc biệt Huyện ủy Bình Sơn đã mời Giáo sư Hoàng Chí Bảo trực tiếp triển khai chuyên đề năm 2019 "*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" cho cán bộ, đảng viên của huyện; từ 2016 đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức 23 chuyên đề về học tập và làm theo Bác cho sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp. Một số xã, phường, thị trấn thông qua hệ thống loa truyền thanh đã phát trực tiếp nội dung các chuyên đề đến tận khu dân cư.

Thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thấy rõ trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác và quần chúng nhân dân, phấn đấu học tập và làm theo Bác để trở thành người tốt hơn, tích cực hơn, có trách nhiệm hơn.

2.2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ

Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hàng quý về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh³ để các cấp ủy lựa chọn, hướng dẫn sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trong 5 qua năm, các chi bộ cơ sở trong tỉnh đều nghiêm túc triển khai sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm, bảo đảm các nội dung, yêu cầu đề ra và đã trở thành nền nếp, thường xuyên. Một số chi bộ còn đưa các mẫu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ để làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị định kỳ tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, tặng sổ tay học tập và làm theo Bác cho đảng viên...

³ **Năm 2017:** Quý I "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh"; quý II "Xây dựng Đảng về đạo đức"; quý III "thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ"; quý IV "Nhớ mãi ơn Người".

Năm 2018: Quý I "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên"; quý II "Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước"; quý III "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ"; quý IV "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết".

Năm 2019: Quý I "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quý II "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"; quý III "Chăm lo đời sống của Nhân dân và gia đình chính sách"; quý IV "Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Nhân dân".

Năm 2020: Quý I "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh; quý II: "Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam"; quý III "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc"; quý IV "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho sinh hoạt đảng sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Qua đó, các cấp ủy chi bộ có giải pháp để giáo dục, quản lý đảng viên tốt hơn, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đối với mỗi đảng viên thông qua sinh hoạt chuyên đề là dịp để nhận thức sâu hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trao đổi, trình bày những ý kiến, quan điểm cá nhân để xây dựng chi bộ, cơ quan, tổ chức và tự soi rọi bản thân, xây dựng ý thức học tập, rèn luyện, thực hành phong cách, tác phong làm việc của Bác, khắc phục sửa chữa, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2.3. Việc xây dựng đạo đức nghề nghiệp, công vụ; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 1980-CV/TU ngày 06/7/2017 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hằng năm xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và cán bộ, đảng viên xây dựng, thực hiện cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với kế hoạch hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 306-QĐ/TU về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, tổ chức chương trình ký cam kết trách nhiệm giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc làm này đã được triển khai, nhân rộng, lan tỏa đến cơ sở. Sau khi tổ chức ký cam kết, tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chuyển biến tốt, khắc phục có hiệu quả bệnh nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết những hạn chế, nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hằng năm, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện. Trên 95% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (trừ đảng viên lớn tuổi, kém sức khỏe) đều đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng⁴, các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Các cơ quan hành chính nhà nước cơ bản thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

⁴ Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND tỉnh tích cực chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các cơ quan, đơn vị khối hành chính, sự nghiệp tiếp tục thực hiện xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phục vụ nhân dân ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện.

Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đánh giá bản cam kết cá nhân đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Thông qua việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh; chấp hành tốt giờ giấc làm việc; nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn yếu kém, tồn tại nhiều năm; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; mối quan hệ với quần chúng nhân dân cũng được cải thiện, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân.

2.4. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 08/12/2016 về đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW. Trên cơ sở đó, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương, đơn vị đều ban hành công văn, hướng dẫn công tác tuyên truyền các nội dung, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các mô hình hay, cách làm biểu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm được thực hiện đa dạng, phong phú thông qua các hội nghị triển khai, tổng kết công tác xây dựng Đảng, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự do các cấp ủy tổ chức và các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể gắn với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cổng thông tin điện tử các ngành, địa phương đều có chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh⁵, đăng tải hàng chục nghìn⁶ tin, bài, phóng sự phản

⁵ Báo Quảng Ngãi in có 4 trang xây dựng Đảng và trang Chính trị/tuần/5 kỳ báo, Chuyên mục “người tốt-việc tốt”; “cuộc sống quanh ta” số báo thứ 3 và thứ 6; tổ chức cuộc thi viết “những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đài PT-TH tỉnh có chuyên mục *những tấm gương bình dị mà cao quý* phát sóng hàng tuần giới thiệu gương điển hình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

ánh kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề hằng năm, cũng như phản ánh về gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác.

Từ 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn phát hành tập sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2018; biên soạn và phát hành kỷ yếu hội thảo "Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp"; chỉ đạo, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 04 phim tài liệu xoay quanh các chủ đề Quảng Ngãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW cấp tỉnh. Hiện nay, đang biên soạn tập sách "Những tấm gương bình dị mà cao quý" tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2021 để phát hành, tuyên truyền trong nhân dân.

Bên cạnh việc tuyên truyền theo hình thức truyền thống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch tinh (*Ban Chỉ đạo 35 tinh*), lực lượng 47 của Công an, Quân sự và cấp ủy các địa phương, đơn vị tích cực chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nhất là đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên các trang Facebook, Fanpage, Zalo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, đảng viên trong tỉnh đăng tải, chia sẻ nhiều tin, bài viết nhằm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác⁷. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã tích cực đấu tranh, phản bác; báo xấu hàng trăm trang, nhóm, tài khoản trên mạng xã hội đưa nội dung phản động, xấu độc. Thông qua đó góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" được tập trung triển khai. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, đã xét chọn, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá cho 57 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí⁸.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Cuộc thi viết "*Những tấm gương bình dị mà cao quý*" (đăng trên Báo Quảng Ngãi), kết quả từ năm 2018 đến nay, có 300 tác phẩm tham gia dự thi với hơn 100 tác phẩm được đăng tải. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng 02 đợt cho

⁶ Báo Quảng Ngãi có gần 2.700 tin, bài, ảnh, phóng sự về chủ đề học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng; Đài PT-TH tỉnh có trên 1000 tin, bài, phóng sự cả phát thanh và truyền hình.

⁷ Fanpage Ban Chỉ đạo 35 tinh, trang Fanpage của các địa phương có chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lực lượng 47 của tỉnh có chuyên mục mỗi ngày một lời dạy của Bác; Công an tỉnh có nhiều tin, bài đấu tranh trên các diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội.

⁸ Năm 2016 có 12 tác phẩm đạt giải (02 giải B, 10 giải C); năm 2017 có 17 tác phẩm đạt giải (08 giải B, 09 giải C); năm 2018 có 19 tác phẩm đạt giải (01 giải A, 02 giải B, 16 giải C); năm 2019 có 9 tác phẩm đạt giải (03 giải B, 06 giải C).

23 tác phẩm xuất sắc⁹. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã in sao hơn 300 đĩa DVD tuyên truyền về hoạt động giao lưu mô hình, điển hình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, gửi đến các xã, phường, thị trấn để phục vụ tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung chuyên đề về học tập và làm theo Bác đến hội viên, đoàn viên, nhân dân qua các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, sinh hoạt hội, đoàn thể thu hút hàng ngàn lượt người tham gia; tuyên truyền, viết tin, bài về gương "người tốt, việc tốt" học tập và làm theo Bác đăng trên cổng thông tin điện tử của ngành. Đồng thời, thường xuyên, tích cực vận động nhân dân học tập và làm theo Bác qua những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Bác; đăng tải hàng nghìn tin, bài về các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác trên sóng Đài truyền thanh cấp huyện, bản tin thông báo nội bộ và các trang thông tin điện tử của địa phương; nhiều cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tháng và kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; huyện Mộ Đức tổ chức cuộc thi sân khấu hóa về các mô hình học tập và làm theo lời Bác của các địa phương, đơn vị...

- Việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức. Năm 2020, Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề "*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" cho cán bộ đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên trong tỉnh thông qua truyền hình trực tiếp và phát trên Facebook của hệ thống Đoàn cơ sở, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên dự nghe. Các cấp bộ đoàn chỉ đạo xây dựng hàng trăm công trình thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện; thăm tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ những em học sinh nghèo; các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa, phong phú, sáng tạo¹⁰ đã tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ.

- Ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh nghiêm túc chỉ đạo các trường phổ thông triển khai giảng dạy Bộ tài liệu "*Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh phổ thông*"; chỉ đạo, lồng ghép, tích hợp những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn học

⁹ Đợt I năm 2018 có 11 tác phẩm, trong đó, có 2 giải B; 3 giải C và 6 giải khuyến khích. Đợt II năm 2019 có 12 tác phẩm, trong đó, có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 06 giải khuyến khích.

¹⁰ Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh xây dựng chuyên mục "theo dấu chân Bác", "mỗi tuần một câu chuyện đẹp" đăng trên Facebook của các cơ sở Đoàn; Xây dựng được nhiều mô hình như "Tủ sách học tập và làm theo lời Bác", "Câu lạc bộ ngân hàng máu sống", "Thùng đựng phế liệu", "Rửa xe gây quỹ", "Tiết kiệm làm theo Bác", "hãy làm sạch biển", "Nồi cháo yêu thương"... để giúp đỡ trẻ em, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn...

Giáo dục công dân, Đạo đức, Lịch sử, Ngữ văn, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống... để tuyên truyền, giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh; giúp các em xác định rõ động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đạo đức, phấn đấu nỗ lực vươn lên trong học tập cũng như định hướng nghề nghiệp. Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề đã đưa vào giảng dạy chính thức giáo trình mới về các môn lý luận chính trị, trong đó có nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên.

2.5. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tham gia chỉ đạo, giải quyết các bức xúc, nổi cộm trong nhân dân

Trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thi đua thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.

Hàng năm, trên cơ sở chủ đề phát triển của tỉnh¹¹, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xem đó là khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 89 xã và 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 12 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Việc nắm dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân được quan tâm chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đội ngũ công tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy thành lập đội ngũ công tác viên dư luận xã hội ở cấp mình để nắm bắt, phản ánh và tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng trên 120 báo cáo với hàng nghìn

¹¹ Chủ đề năm 2017: Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chủ đề năm 2018: Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ đề năm 2019: Tiếp tục tinh gọn bộ máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội. Chủ đề năm 2020 "Đoàn kết, tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"

thông tin dư luận có giá trị liên quan đến vấn đề bức xúc, nổi cộm¹². Sau khi được phản ánh, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm kiểm tra, xác minh, chỉ đạo, giải quyết. Nhiều vấn đề được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế bí thư cấp ủy các cấp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân¹³. Theo đó, hầu hết bí thư cấp ủy các cấp thường xuyên thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp¹⁴. Bí thư Tỉnh ủy và bí thư cấp huyện tiếp dân 01 lần/tháng; bí thư cấp xã tiếp dân 02 lần/tháng được triển khai đảm bảo theo quy định, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của người dân, ngăn ngừa, hạn chế phát sinh "điểm nóng" ngay tại cơ sở. Sau tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời thông báo kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết những vụ việc do nhân dân kiến nghị. Nhiều vấn đề tồn đọng lâu dài đã được giải quyết, tháo gỡ. Bên cạnh đó, ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tuyên truyền, nắm bắt, phản ánh và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần giải quyết các vấn đề tư tưởng, bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kết quả khá toàn diện. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 4,83%/năm; nếu không tính sản phẩm lọc dầu thì tăng bình quân 8,5%/năm. Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 82.593 tỷ đồng (*giá hiện hành*), gấp 1,36 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015; an ninh, quốc phòng được bảo đảm. Kết quả đó thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có sự tác động tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.6. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

Từ việc chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ trương đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

¹² Vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nhà máy bột giấy VNT19, Nhà máy xi măng Đại Việt, Dự án Thép Hòa Phát Dung Quất, Đường Dung Quất - Sa Huỳnh, Cầu Thạch Bích, Đập dâng sông Trà Khúc; tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai tại một số địa phương; tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép; một số dự án treo...

¹³ Quyết định số 454-QĐ/TU ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy Đảng với nhân dân.

¹⁴ Từ 2017 đến nay Bí thư các huyện, thị, thành ủy tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp: Bình Sơn 23 lần; Thành ủy Quảng Ngãi 30 lần; Đức Phổ 18 lần; Trà Bồng 32 lần; Ba Tơ 16 lần;... Đảng ủy Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi xây dựng mô hình "Ngày lắng nghe dân nói" thực hiện vào thứ 5 hàng tuần phân công các ủy viên BCH Đảng bộ phường trực tiếp xuống địa bàn dân cư để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kết quả có trên 90% ý kiến của nhân dân được tập trung giải quyết và kiến nghị giải quyết.

cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý 10 mô hình¹⁵ “*làm theo*”, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan triển khai thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tiêu chí thực hiện các mô hình, triển khai đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động đăng ký tham gia. Không chỉ thực hiện các mô hình do cấp trên gợi ý mà nhiều nơi còn sáng tạo các mô hình mới, đa dạng, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đến nay, toàn tỉnh có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đã và đang thực hiện mô hình, việc làm theo lời Bác đa dạng trên các lĩnh vực tạo nên phong trào học tập và làm theo gương Bác Hồ hết sức sôi nổi. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả tốt, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, giải quyết những nỗi cộm, bức xúc của nhân dân¹⁶.

Công tác xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, là “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm thực hiện. Từ năm 2017-2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hàng nghìn tập thể, cá nhân được các chi, đảng bộ cơ sở tặng giấy khen. Có 1.178 gương tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng cấp huyện trong việc học tập và làm theo Bác. Có 353 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó có 13 tập thể, cá nhân được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy. Có 01 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiều tập thể, cá nhân được giới thiệu triển lãm nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm. Thông qua đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác. Nhân hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đang tiếp tục bình chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác để biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng.

¹⁵ Công văn số 2040-CV/TU, ngày 27/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

¹⁶ Huyện ủy Bình Sơn có mô hình “Ngôi nhà cấp ủy”; Huyện ủy Mộ Đức có mô hình “Tiết kiệm làm theo Bác”; Huyện ủy Trà Bồng (Tây Trà cũ) có mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp xã, thôn khó khăn; cán bộ, đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; Đảng ủy phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi có mô hình “Ngày lắng nghe dân nói”; Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi với mô hình “Cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo lời Bác”; ngành Công an và nhiều địa phương có mô hình “Gần dân, sát việc”; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất có mô hình “Đào tạo có việc làm, làm được việc”; Các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể trong tỉnh với nhiều mô hình khác nhau, nhưng hiệu quả nhất là mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Nâng bước em tới trường”, “góp vốn xoay vòng”... Đến nay, đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tấn gạo, góp phần chăm lo đến công tác an sinh xã hội, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, mở rộng sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tọa đàm "*Nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác - Thực trạng và giải pháp*" để tìm ra những giải pháp thiết thực, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nói chung và đẩy mạnh, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác. Đặc biệt từ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập thí điểm Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác" tại huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi nhằm tập hợp các tập thể, cá nhân có những mô hình, việc làm thiết thực sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm dẫn đưa việc học và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên hơn. Đồng thời, để biểu dương, những việc làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành tập sách "*Những tấm gương bình dị mà cao quý*" tỉnh Quảng Ngãi (2017 - 2018) và đang tiếp tục biên soạn giai đoạn 2019 - 2021 để tuyên truyền, nhân rộng.

2.7. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, phục vụ đợt kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương tại tỉnh và một số địa phương, đơn vị, cấp ủy trong tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2017 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 20 đoàn kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị và cá nhân người đứng đầu các địa phương, đơn vị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng¹⁷; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập các đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định của Đảng¹⁸. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy giám sát trực tiếp hơn 180 chi bộ cơ sở về tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ điểm hàng quý. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các địa phương và chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, giám sát hàng ngàn tập thể và cá nhân về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua kiểm tra, giám sát chú trọng phát hiện nơi thực hiện tốt,

¹⁷ Kiểm tra 05 tổ chức đảng, giám sát 09 tổ chức đảng và 06 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

¹⁸ Giám sát tại Huyện ủy Bình Sơn, Thành ủy Quảng Ngãi, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Doanh nghiệp tỉnh, Sơn Tây, Tư Nghĩa và Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tư Nghĩa, Minh Long, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Đảng Đoàn Hội Nông dân tỉnh.

việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đơn vị, cán bộ, đảng viên khắc phục.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức giao ban, trực báo. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết hằng năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị riêng hoặc gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có nhiều cách làm sáng tạo. Việc thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh dần trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết, nhất là vấn đề liên quan đến phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có chuyên môn tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

- Kết quả hành động làm theo đã có chuyển biến tốt. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều có ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; có nhiều mô hình mới, sáng tạo, có thể nhân rộng, nhiều gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác tác động tích cực trong đời sống xã hội.

- Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng với nhiều hình thức hiệu quả, nhất là việc tuyên truyền thông qua mạng xã hội. Việc nhân rộng những mô hình mới, những tập thể, cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Nhiều gương điển hình được biểu dương, khen thưởng ở các cấp, các ngành đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

3.2. Hạn chế

- Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

- Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo của một số địa phương, đơn vị chưa sát yêu cầu thực tiễn. Một số cơ quan khối nhà nước còn nặng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; công tác cải cách hành chính chưa thật sự có chuyển biến rõ nét.

- Một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, quyết tâm thực hành phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; một số vẫn còn biểu hiện quan liêu, tham nhũng, vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính, trong công tác cán bộ.

- Việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến học và làm theo Bác ở một số địa phương chưa được quan tâm. Mô hình học và làm theo Bác được đăng ký nhiều nhưng nhiều nơi kết quả thực hiện chưa rõ nét, chưa tạo được ấn tượng, chưa lan toả sâu rộng.

3.3. Nguyên nhân hạn chế

- Một số cấp uỷ chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện; chưa tập trung chỉ đạo triển khai thành việc làm, hành động cụ thể tạo sự nhất quán trong học tập và làm theo Bác. Một số địa phương, đơn vị là người đứng đầu còn thụ động, trông chờ hướng dẫn của cấp trên, chưa thực sự coi việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, lâu dài, trong chỉ đạo còn thiếu kiên quyết, kiên trì.

- Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa và trách nhiệm của bản thân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện thiếu quyết tâm, chủ nghĩa cá nhân.

- Sự vào cuộc chưa đồng bộ, tích cực của nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là khối hành chính nhà nước đã tác động chưa tốt đến việc triển khai thực hiện.

3.4. Một số kinh nghiệm

Một là, các cấp uỷ phải thật sự xem việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, ngoài việc ban hành kế hoạch, các cấp uỷ cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ba là, đẩy mạnh công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ, gắn với những vấn đề thực tế cuộc sống đặt ra, đề qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên bàn bạc, tìm những giải pháp thích hợp để thực hiện. Đồng thời xây dựng những mô hình, việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở địa phương, đơn vị, từ đó làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sâu sát, thực chất.

Bốn là, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; xác định đầy đủ, rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nghiêm khắc phê bình những biểu hiện lệch lạc, nói không đi đôi với làm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Phương hướng

Thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm, thành nếp nghĩ, nếp sống và tác phong làm việc mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn chặt với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

- Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, chọn nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện; tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.

- Chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo Bác; liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, của người đứng đầu, của đảng viên trong thực hành phong cách Hồ Chí Minh gắn với tác phong công tác hàng ngày.

- Tiếp tục triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động làm theo hàng năm cụ thể, thực chất. Tập trung đánh giá kết quả, cam kết để tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hành làm theo Bác.

- Các cơ quan, đơn vị khối hành chính, sự nghiệp tiếp tục hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các chỉ tiêu kế hoạch

hàng năm, gắn kết chặt chẽ việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình người tốt, việc tốt. Quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội, tuyên truyền cho thế hệ trẻ, công nhân trong các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" giai đoạn 2021 - 2025.

- Đẩy mạnh nhân rộng những mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, những điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Kiểm tra, giám sát chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lớt. Kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Trung ương ban hành Nghị quyết về học tập, làm theo và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc tổ chức sơ kết, ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị thời gian đến.

2. Đề nghị Ban Bí thư sớm ban hành kế hoạch học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, nghiên cứu các nội dung chuyên đề hàng năm sao cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, đồng thời có hướng dẫn sớm để các địa phương chủ động thực hiện.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Chỉ đạo tiếp tục xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức giảng dạy các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường chính trị tỉnh và trung tâm chính trị cấp huyện. Tăng cường chỉ đạo việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề học tập và làm theo Bác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại các địa phương. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu những mô hình hay để các địa phương, đơn vị học tập, nhân rộng.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (b/c),
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c),
- Cơ quan TT BTGTW tại Đà Nẵng (b/c),
- Vụ II, Văn phòng Trung ương Đảng (b/c),
- Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy,
- Các cơ quan chuyên trách TMGV Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- CVP, PCVP Tỉnh ủy, Phòng Tổng hợp,
- Phòng LLCT-LSĐ, BTG Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Đặng Ngọc Huy

Phụ lục

Các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
(kèm theo Báo cáo số 57-BC/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

STT	Tên, số hiệu văn bản	Ghi chú
	I. Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	
1	Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
2	Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 8/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.	
3	Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 25/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.	
4	Công văn số 1980-CV/TU ngày 6/07/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.	
5	Công văn số 1994-CV/TU ngày 11/07/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai một số nội dung theo Kế hoạch 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.	
6	Công văn số 2040-CV/TU ngày 27/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị	
7	Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 23/06/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nêu gương, biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2017.	
8	Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 8/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
9	Báo cáo số 154-BC/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
10	Công văn số 2632-CV/TU ngày 22/3/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công việc trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.	
11	Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bình chọn, biểu dương, nhân rộng điển hình “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.	
12	Quyết định số 1058-QĐ/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế bình chọn, biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.	
13	Báo cáo số 293-BC/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
14	Quyết định số 1151-QĐ/TU ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức HN sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng theo.	
15	Quyết định số 1150-QĐ/TU ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng bình chọn "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
16	Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.	
17	Công văn số 3494-CV/TU ngày 21/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập	

	trung chỉ đạo công việc trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019.	
18	Công văn số 3573-CV/TU ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh về tham mưu triển khai thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.	
19	Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
20	Công văn số 3733-CV/TU ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh về thành lập thí điểm câu lạc bộ "Những tâm gương bình dị mà cao quý"	
21	Báo cáo 482-BC/TU ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh	
22	Kết luận số 1182-KL/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương	
23	Kết luận số 1183-KL/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CV/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương	
24	Kết luận số 1184-KL/TU ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với đồng chí Đặng Minh Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương	
25	Kết luận số 1185-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Trương Quang Đăng, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	
26	Kết luận số 1187-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	
27	Kết luận số 1188-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Long trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-Ct/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	

28	Kết luận số 1189-KL/TU ngày 04/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Trà và đồng chí Phạm Xuân Vinh, Bí thư Huyện ủy Tây Trà trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	
29	Công văn số 4031-CV/TU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh thống nhất tên gọi Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác	
30	Kế hoạch số 250-KH/TU ngày 21/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.	
31	Công văn 4257-CV/TU ngày 04/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh về báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.	
	II. Văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	
1	Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 9/01/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề "Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh" nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2017).	
2	Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 24/04/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1980-19/5/2017).	
3	Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 12/06/2017 về sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề "Thương binh, liệt sĩ trong tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).	
4	Chương trình số 40-TB/BTGTU ngày 19/06/2017 về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị	
5	Công văn số 637-CV/BTGTU ngày 5/07/2017 về việc tiếp tục triển khai một số nội dung theo Kế hoạch 77-KH/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.	
6	Công văn số 655-CV/BTGTU ngày 21/07/2017 về việc chuẩn bị triển lãm tại Lễ biểu dương, khen thưởng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" cấp tỉnh năm 2017.	
7	Công văn số 658-CV/BTGTU ngày 21/07/2017 về việc chuẩn bị cho Lễ biểu dương, khen thưởng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" cấp tỉnh năm 2017.	
8	Công văn số 677-CV/BTGTU ngày 15/08/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2017 theo chủ đề "Nhớ mãi ơn Người".	
9	Công văn số 706-CV/BTGTU ngày 12/09/2017 về việc tổng hợp số liệu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.	
10	Công văn số 707-CV/BTGTU ngày 12/09/2017 về việc góp ý dự thảo Quy định thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Dân vận Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận, đoàn thể tỉnh với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.	
11	Công văn số 783-CV/BTGTU ngày 20/11/2017 về việc báo cáo kết quả cam kết tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng kế hoạch hành động năm 2017.	
12	Công văn số 817-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 về việc báo cáo kết quả triển khai một số mô hình thực hiện Chỉ thị 05 theo Công văn số 2040-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.	
13	Công văn số 818-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 về việc triển khai cuộc thi viết nêu gương điển hình "Người tốt, việc tốt làm theo lời Bác".	
14	Công văn số 819-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 về việc gửi dự thảo Kế hoạch tổ chức bình chọn, biểu dương, giao lưu, nhân rộng "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2018.	
15	Công văn số 850-CV/BTGTU ngày 25/01/2018 về việc lấy ý kiến góp ý của các	

	đơn vị về dự thảo Kế hoạch tổ chức bình chọn, biểu dương, giao lưu học tập kinh nghiệm, nhân rộng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.	
16	Công văn số 891-CV/BTGTU ngày 14/3/2018 về việc gửi tư liệu cho Triển lãm, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05.	
17	Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 15/01/2018 về Đợt sinh hoạt chính trị học tập chuyên đề năm 2018 “ <i>Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh</i> ”.	
18	Công văn số 926-CV/BTGTU ngày 23/04/2018 về góp ý dự thảo Kế hoạch và Quy chế bình chọn “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” năm 2018.	
19	Công văn số 939-CV/BTGTU ngày 7/5/2018 về tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.	
20	Công văn số 957-CV/BTGTU, ngày 17/5/2018 về chiếu phim tài liệu về kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05.	
21	Công văn số 985-CV/BTGTU ngày 13/6/2018 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và Chương trình phối hợp 221.	
22	Công văn số 1001-CV/BTGTU ngày 9/7/2018 về thực hiện KH số 134-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	
23	Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 24/9/2018 về tổ chức Đoàn đại biểu tiêu biểu “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ” tỉnh Quảng Ngãi đi học tập kinh nghiệm, thăm các di tích lịch sử.	
24	Công văn số 1074-CV/BTGTU ngày 28/9/2018 về việc đề xuất đến thăm, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 với đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW.	
25	Công văn số 1076-CV/BTGTU ngày 01/10/2018 về tổ chức Đoàn đại biểu tham quan học tập kinh nghiệm.	
26	Công văn số 1079-CV/BTGTU ngày 4/10/2018 về giao lưu, học tập kinh nghiệm với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị.	
27	Công văn số 1037-CV/BTGTU ngày 21/11/2018 về rà soát báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018.	
28	Công văn số 1170-CV/BTGTU ngày 25/12/2018 về trả lời cụm thi đua các huyện miền núi hải đảo.	
29	Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 28/12/2018 về việc sinh hoạt chuyên đề năm 2019.	
30	Công văn số 1180-CV/BTGTU ngày 5/01/2019 về cho ý kiến xét chọn “ <i>Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi</i> ” năm 2018.	
31	Tờ trình số 30-TTr/BTGTU ngày 8/1/2019 về đề nghị xét chọn, giới thiệu “ <i>Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi</i> ” năm 2018.	
32	Thông báo số 61-TB/BTGTU ngày 30/1/2019 về kết luận của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết báo cáo viên và trực báo ngày 25/1/2019.	
33	Công văn số 1239-CV/BTGTU ngày 13/3/2019 về việc gửi tư liệu triển lãm biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05.	
34	Thông báo số 62-TB/BTGTU ngày 15/3/2019 về kết quả một số nội dung làm việc với Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan.	
35	Công văn số 1247-CV/BTGTU ngày 20/3/2019 về tiếp tục chỉ đạo học tập chuyên đề và sinh hoạt chủ điểm quý I/2019.	
36	Công văn số 1318-CV/BTGTU ngày 21/5/2019 về gửi dự thảo kế hoạch và quy chế thành lập thí điểm CLB “ <i>Những tấm gương bình dị mà cao quý</i> ”.	
37	Công văn số 1321-CV/BTGTU ngày 22/5/2019 về giới thiệu gương tiêu biểu xây dựng phim tư liệu thực hiện Di chúc Bác Hồ và Chỉ thị 05.	
38	Công văn số 1320-CV/BTGTU ngày 22/5/2019 gửi dự thảo KH tuyên truyền tổ	

	chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.	
39	Công văn số 1320-CV/BTGTU ngày 22/5/2019 gửi hồ sơ và báo cáo đề nghị biểu dương khen thưởng mô hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.	
40	Công văn số 1386-CV/BTGTU ngày 17/7/2019 về triển khai thành lập thí điểm Câu lạc bộ "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
41	Thông báo số 74-TB/BTGTU ngày 31/7/2019 Phân công công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW (khóa XII) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).	
42	Công văn số 1402-CV/BTGTU ngày 31/7/2019 Hướng dẫn bổ sung một số nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.	
43	Thông báo số 75-TB/BTGTU ngày 15/8/2019 một số tiêu chí bình chọn, đề nghị biểu dương, khen thưởng mô hình tiêu biểu cấp tỉnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.	
44	Công văn số 1440-CV/BTGTU ngày 29/8/2019 ý kiến về xây dựng phim tài liệu gắn với phóng sự sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.	
45	Công văn số 1480-CV/BTGTU ngày 3/10/2019 đề nghị làm việc về thành lập Câu lạc bộ "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
46	Công văn số 1504-CV/BTGTU ngày 31/10/2019 Báo cáo kết quả triển khai, sử dụng bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" phổ thông.	
47	Công văn số 1506-CV/BTGTU ngày 05/11/2019 đề nghị làm việc về thành lập Câu lạc bộ "Những tấm gương bình dị mà cao quý".	
48	Công văn số 1541-CV/BTGTU ngày 26/11/2019 về đề nghị thống nhất tên gọi Câu lạc bộ những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác.	
49	Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU ngày 03/2/2020 về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".	
50	Thông báo số 88-TB/BTGTU ngày 12/3/2020 kết luận một số nội dung có liên quan đến việc thành lập thí điểm Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác".	
51	Công văn số 1666-CV/BTGTU ngày 24/3/2020 về tiến độ học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2020.	
52	Công văn số 1672-CV/BTGTU ngày 27/3/2020 Đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện Chỉ thị 05.	
53	Công văn Số 1654-CV/BTGTU ngày 13/3/2020 Gửi tư liệu triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2020.	
54	Công văn Số 1681-CV/BTGTU ngày 01/4/2020 Đề nghị viết bài tham luận Tọa đàm về thực hiện Chỉ thị 05.	
55	Công văn số 1683-CV/BTGTU ngày 06/4/2020 hỗ trợ sách phục vụ bạn đọc tại Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác".	

Phụ lục 1

VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05
(kèm theo Báo cáo số 57-BC/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

STT	NỘI DUNG	CẤP TỈNH								CẤP HUYỆN						CẤP XÃ				
		01/9/2016																		
II	Số lượng VB ban hành	Cấp ủy								NQ	Chi thị	CTr HD	KH	Khác	Tổng	Chi thị	CTr HD	KH	Khác	Tổng
		NQ	Chi thị	CTr HD	KH	Qđi/QC	HD	Khác	Tổng											
1	2016				02		02		04				19	56	75			184	397	581
2	2017				03		03	15	21			1	57	190	248			184	522	706
3	2018				2	01	1	19	23				38	245	283			184	1973	2157
4	2019				2		1	28	31				38	228	266			368	1772	2140
5	2020-2021				04		1	17	22				34	285	319			368	1862	2230
	Tổng cộng				11	1	8	79	101			1	185	1.004	10191			1.288	6476	8298

Phụ lục 2
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT CHỈ THỊ 05 VÀ HỌC TẬP
CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(kèm theo Báo cáo số 57-BC/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

STT	NỘI DUNG TỔNG HỢP	TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN TRIỆT							TÌNH HÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ									
									CHUYÊN ĐỀ THEO HƯỚNG DẪN CỦA TW					CHUYÊN ĐỀ RIÊNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG				
		Hội nghị trực tiếp	Số người tham gia học tập	Hội nghị trực tuyến	Số người tham gia học tập	Số điểm cầu	Lồng ghép	Hình thức khác	Hội nghị trực tiếp	Số người tham gia học tập	Hội nghị trực tuyến	Số người tham gia học tập	Số điểm cầu	Hình thức khác	Hội nghị trực tiếp	Hội nghị trực tuyến	Hình thức khác	Số người tham gia học tập
1	Cấp tỉnh	1	200					7	2.246	3	537							
2	Cấp huyện	19	2.090					165	19.800	02								
3	Cấp xã	806	44.290				x	1975	237.000				x					
	Tổng cộng		46.582					1.647	259.046	5	537							

Phụ lục 3

TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI NỘI DUNG "LÀM THEO" TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (kèm theo Báo cáo số 57-BC/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

STT	Nội dung tổng hợp	Việc hướng dẫn, chỉ đạo			Kết quả thực hiện				
		Có VB chỉ đạo, hướng dẫn việc làm theo	Đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ	Đưa thành tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đảng viên	Tỷ lệ CB, đảng viên xây dựng KH, cam kết làm theo	Tỷ lệ thực hiện KH, cam kết		Số đảng viên vi phạm	
1	Hướng dẫn và tổ chức triển khai việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh	x	x	x	>93			0	
2	Đưa kế hoạch thực hiện NQ ĐH XII của Đảng và giải quyết nhiệm vụ chính trị	Gắn với triển khai NQĐHXII và NQTW4 khóa XI, XII		Gắn với các phong trào thi đua		Gắn với giải quyết vấn đề bức xúc			
		Đưa thành một nội dung trong KH, CtrHD	Có quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ	Đưa thành một nội dung trong các phong trào thi đua	Tổ chức thành phong trào thi đua riêng	Tỷ lệ vụ việc được giải quyết (2016-2021)		Tỷ lệ vụ việc còn tồn đọng (2016-2021)	
		x	x	x		96%		4%	
3	Xác định nội dung đột phá	Việc lãnh đạo, chỉ đạo			Nội dung chủ yếu				
		Có văn bản quy định, xác định các nội dung đột phá	Xây dựng quy định, quy chế thực hiện	Xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ	Cải cách hành chính, lề lối, tác phong	Đổi mới mô hình phát triển KTXH	Giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc	Phòng chống tham nhũng	Khác
		x	x	x		x			

Phụ lục 4
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU
VÀ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
(kèm theo Báo cáo số 57-BC/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

STT	NỘI DUNG	Hình thức tuyên truyền			Số lượng sản phẩm tuyên truyền (tính đến cấp xã)		Tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh			
		Có chuyên trang, chuyên mục riêng	Sử dụng hình thức, phương tiện truyền thông mới				Số lượng tin, bài (cả PTTH)	Số lượng xuất bản phẩm	Số lượng sự kiện, chương trình	Số lượng tác phẩm dự thi
Công tác tuyên truyền	Có tuyên truyền qua mạng xã hội		Khác							
1	2016	x	x		200		1	41		12
	2017	x	x		580		1	22		17
	2018	x	x		414	1.000	1	25		19
	2019	x	x		620		1	22	1	9
	2020-2021	x	x		400		0	0		

Phụ lục 6
CÔNG TÁC SƠ KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
(kèm theo Báo cáo số 57-BC/TU ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

NĂM	CÔNG TÁC SƠ KẾT						CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH						
	BC sơ kết hằng năm	Hội nghị SK hằng năm	BC sơ kết 3 năm	Hội nghị SK 3 năm	BC sơ kết 5 năm	Hội nghị SK 5 năm	Giao lưu	Triển lãm	Phim ngắn	Giấy khen cấp huyện	Bảng khen của tỉnh	Bảng khen của Thủ tướng	Tổng
2016	X												
2017	X	X						1	1	264	108		
2018	X	X							1	331	74	1	
2019	X	X	X	X					1	342	81	3	
2020-2021	X	X			X	X			1	259	90	1	
Tổng cộng	5									1178	353	5	2535

Ghi chú: Năm 2020-2021: Đang tiếp tục xét khen thưởng